

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กทม.
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

จอมธรรม

โยม จากหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย รายวัน คอลัมน์วิจารณ์ธรรม ของ ณ.หนูแก้ว
ดังนี้

ภาพที่ปรากฏต่อสายตาประชาชนย่านบางลำพู และผู้ที่สัญจรผ่านไปมาในย่านนั้น
รวมทั้งข่าวที่แพร่สะพัดไปยังสายตาประชาชนทั่วประเทศแสดงให้เห็นว่า พินาศยับเยินสิ้น
แล้วสำหรับภาพลักษณ์ของคณะสงฆ์ไทย

นับตั้งแต่เที่ยงวันของวันที่ ๓๐ มิถุนายน จรด ๖ โมงเย็น เป็นเวลา ๖ ชั่วโมงเต็มๆ
ณ บริเวณโดยรอบวัดบวรนิเวศ ซึ่งเป็นพระอารามหลวงที่ประทับของสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์พระประมุขของคณะสงฆ์ไทย ได้มี
พุทธศาสนิกชนหลายร้อยคน ยืนถือแผ่นป้ายประกาศข้อความโจมตีต่อขบวนการแต่งตั้ง ผู้
ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชโดยมิชอบ

เสียงเชิดกลองสังโตะดังกึกก้อง เรียกร้องความสนใจให้ผู้คนได้หันมาชมภาพแปะยิ้ม
ที่เดินโยกย้ายสายตัวไปตามตามจังหวะกลอง ในมือถือตาลปัตรเทียม ชักชวนให้ผู้ชม
ตีความหมายได้ไม่ยาก ว่าการแต่งตั้งประมุขสงฆ์ที่ตั้งขึ้นมาโดยมิชอบนั้น พุทธศาสนิกชน
จะยอมรับได้ก็เพียงแต่ตัวตลกตัวหนึ่งเท่านั้น

อย่าให้ต้องนำข้อความอันเผ็ดร้อนบนแผ่นผ้าเอามาย้ำซ้ำเติมในพื้นที่นี้เลย ว่า
ข้อความนับสิบข้อความนั้นเขาเขียนว่าอย่างไร แต่ในความรู้สึกของประชาชนที่ไม่ค่อยได้
ให้ความสนใจต่อเรื่องราวของคณะสงฆ์นัก ก็ย่อมเข้าใจดีว่า สมเด็จพระสังฆราชถูกปล้น
ตำแหน่ง

ถ้ามีการเคลื่อนไหวของพุทธศาสนิกชนเพียงกลุ่มเดียว ก็คงไม่ได้สร้างความสนใจ
แก่ผู้คนสักเท่าไรนัก แต่พอมีอีกฝ่ายหนึ่งที่สนับสนุนการแต่งตั้ง ได้ออกมาเคลื่อนไหวกัน
แบบประจันหน้า จึงเรียกร้องความสนใจจากผู้คนได้มากเพิ่มขึ้น

ภาพที่น่าสลดสังเวชที่สุดในวันนั้น นอกจากจะมีภาพแปะยิ้ม ล้อเลียนการแต่งตั้งผู้
ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชแล้ว ยังมีภาพพระสงฆ์สะพายโทรโข่งพูดจาบจ้วงโจมตี
ฝ่ายตรงข้ามเชิงได้เปรียบ เพราะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียงได้ในพื้นที่ที่ประชุม
มส.

ส่วนภาพที่สุตทุเรศนัยน์ตา ได้สร้างความอเนจอนาถให้แก่ผู้พบเห็นทั้งพระสงฆ์ สามเณรและญาติโยมในวัดบวรฯ รวมทั้งสื่อมวลชนและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่อีกหลายนาย ก็คือ ภาพการเลือกปฏิบัติต่อพระภิกษุสงฆ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน

พระภิกษุส่วนที่สนับสนุนการแต่งตั้ง ได้รับการเชื้อเชิญจากผู้อำนวยการสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ขึ้นไปนั่งอย่างเยินกายสบายใจอยู่ในตำแหน่งเพ็ชร ซึ่งสถานที่ ตรงนั้นเป็นเขตหวงห้าม ไม่เคยมีประวัติอนุญาตให้ใครขึ้นไปนั่งในขณะ มส.กำลังประชุม ได้เลย แต่กับภิกษุสายวัดป่าจำนวนกว่า ๓๐๐ รูปที่เดินทางเข้ามารอเพื่อยื่นหนังสือ เรียกร้องเรื่องนิคคหกรรม และรอฟังคำตอบในกิจของสงฆ์ กลับถูกสะกดกั้นห้ามไม่ให้เข้าไปในบริเวณตำแหน่งเพ็ชร ถูกกักให้นั่งตากแดดตากลมไปตามยถากรรม นั่งข้างสระน้ำบ้าง นั่งกลางดินบ้าง กับอีกส่วนหนึ่งที่นั่งอยู่ขอบกำแพงอุโบสถเป็นแถวยาวเหยียด ช่างนำทุเรศอะไรปานนั้น

ขอถามท่านผู้ชมสักคำเถอะว่า หากผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวกับการแต่งตั้ง ได้แก้ไขสิ่งที่ ผิดให้ถูกต้องเสียตั้งแต่แรก ภาพทุเรศนัยน์ตาอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้มั๊ย

อย่าเถียงนะว่า ขรรवासแต่งตั้งองค์พระประมุขสงฆ์นั้นถูกต้องตามพระวินัยแล้ว เว้นแต่พระจะยอมรับขรรवासเป็นศาสดาเท่านั้น

หลวงตา หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วไม่ใช่หรือ เรื่องอุจาดบาดตา พวกเปรตพวกผีไปทำตัวเป็นผู้ใหญ่ อำนาจบาตรหลวงอยู่ในวัดบวรนิเวศนั้นนะ พระที่มา ด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมถูกกักถูกกันไว้เหมือนนักโทษในเรือนจำ ใ้อพวกนักโทษนอก เรือนจำนี่คือพระหัวโล้นๆ นั่งโก้เก๋อยู่ที่นี่ พวกนี้พวกเปรตที่ นั่งโก้เก๋อยู่ที่นี่ ดูเอา พวกนี้พวก อุจาดที่สุดเลย พวกทำลายชาติทำลายศาสนาคือพวกนี้เอง เทียวกลั่นเทียวแกล้งทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ยอมให้โอกาสเลย เป็นใหญ่เป็นโตไปเสียหมดเวลานี้ ท่านทั้งหลายดู ให้ฟังทุกคน พวกเปรตนี้ยังมีมากเท่าไรเมืองไทยชาติไทยศาสนาไทยจมไม่สงสัย ให้จำเอานะ เพียงเท่านั้น มันก็แสดงความโอ้อ่าฟูฟ่าให้เห็นแล้ว มันดูไม่ได้นะ เราพูดเพียงเท่านี้แหละ

มันทุเรศจริงๆ พวกนี้พวกสกปรกมากที่สุด พวกไม่มีเหตุมีผลต้นปลายอะไรเลย มี แต่จะเอาให้ได้ใจด้วยความสกปรก เป็นส้วมเป็นถ่านไปหมดทั้งตัวมันแหละพวกนี้นะ เลอะเทอะมากทีเดียว มีเท่านั้นละเราไม่พูดมาก เอ้าว่าไป

โยม เขาบอกว่า ตามประวัติแล้วไม่เคยมีอนุญาตให้พระสงฆ์ไปนั่งบนตำแหน่งเพ็ชร ในขณะที่มีการประชุมมหาเถรสมาคม ไม่เคยมี แต่นี้ทำลายระเบียบหมดเลย

หลวงตา มันไม่ทำลายได้ยังไงก็มันเป็นมหาโจร มหาโจรมันทำได้ทั้งนั้นแหละ พวกเปรตมันทำได้ทั้งนั้น ไม่นั้นจะเรียกเป็นเปรตเป็นมหาโจรหรือ ถ้าเป็นสุภาพชนธรรมดาจะไปเรียกอะไรว่าเปรตว่าผี นี่มันก็เลยไปแล้ว เข้าชั้นพวกเปรตพวกผีต้องเรียกว่าเปรตว่าผีชิตทำลายชาติศาสนา เลอะเทอะไปหมดเวลานี้พวกนี้ละ เดียวนี้ยังไปกวนเอามหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาเป็นกำลังวังชา มาทำลายชาติทำลายศาสนาของตัวเอง เวลานี้กำลัง มีมหาวิทยาลัยใดบ้าง (สองแห่งครับ มหามกุฏกับมหาจุฬา) เออ มหามกุฏมหาจุฬา เหล่านี้แหละจะไปกวนเอาการทำลายชาติของตัวเอง ศาสนาของตัวเอง กำลังไปกวนเอา มา ทานทั้งหลายให้ดูเอา

โยม มหาโจรเขยีนพูดบอกว่า คำหนึ่งก็เรียกเปรต สองคำก็เรียกเปรต เขาบอกเขาเป็นพระไม่ใช่เปรต

หลวงตา พระก็พระเปรตนั้นแล้วจะเป็นพระอะไร เอา มีอะไรว่ามา เราชี้เก็ยจเล่นจริง ๆ นะกับของสกปรก แหมมันดูไม่ได้ เราทนเอานะ มีแต่เรื่องสกปรก หลับหูหลับตาชนกันไปเรื่อย

โยม แสดงว่าพวกสื่อมวลชนเขาก็เห็นการแบ่งแยกที่ไม่เป็นธรรม พระป่าก็ไปกันไว้เหมือนให้อยู่ในคอก

หลวงตา นั่นแล้ว โลกเขาได้เห็นกันหมดแล้วแหละ โลกเขาเห็นหมดความสกปรกของพวกนี้ เขาถ่ายภาพเอาไว้ พวกสกปรก ตั้งตัวเป็นอำนาจบาตรหลวงป่าๆ เกื่อนๆ มาบังคับพระท่านผู้มีศีลมีธรรมให้เป็นนักโทษ ดูเอาเองก็แล้วกัน เราไม่อยากพูดนะ เรื่องสกปรกนี้แหมมันเกินประมาณที่จะมาดูมาสนใจ แต่นี่เห็นแก่พี่น้องทั้งหลายนะที่เราอุตส่าห์บิ๊งบิ๊งอยู่เวลานี้ ลำพังเราตีตีผิงเลยไม่ยุ่งกับกองมูตรกองคูถว้างั้นเถอะ เลวขนาดนั้นนะ พวกนี้พวกหูหนวกตาบอดไปเลย ไม่ยอมฟังเสียง ไม่ยอมดูในสิ่งที่เปิ่นมงคล จะดูจะฟังแต่สิ่งที่จะเผาไหม้ตัวเองและชาติศาสนาเท่านั้น เป็นสมบัติอันใหญ่หลวงสำคัญมากของพวกเปรตพวกผีนี้ ว้างั้นเลยนะ

ก็ดูซิอย่างหลวงตานี้ได้พยายามเต็มกำลังความสามารถเรื่อยมา พาพี่น้องทั้งหลายช่วยชาติบ้านเมืองมาเป็นเวลา ๖ ปี สมบัติเงินทองทั้งหลายที่ได้มาสมมักสมหมายทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีอะไรที่จะต้องติเลย แต่ครั้นแล้วความดีของเราทั้งประเทศนี้ กลายเป็นมูตรเป็นคูถ มันยกมูตรคูถขึ้นมาเหยียบทำลายหมดเวลานี้ พวกนี้ไม่ได้ทำประโยชน์อะไร มีตั้งแต่ก่อเรื่องก่อราวเผาเผาเผาตลอดเวลาดังที่เคยพูดมาแล้วหลายครั้งหลายหน จนเมื่อที่จะพูดนะ มันมีเท่านั้นพวกนี้ นี่ก็กำลังจะกวนเอามหาวิทยาลัยมหาจุฬากับที่ไหนบ้าง ที่

จะมาเป็นกำลังเผ่าชาติเผ่าศาสนาของตนในเมืองไทย ด้วยอำนาจแห่งความเลวร้ายของพวกนี้ มันจะไปกว้านเอาพวกนี้แหละมาเป็นเครื่องมือเผ่าชาติเผ่าศาสนาของตน ดูซิมันเป็นอย่างนี้มันดูได้ไหม

เมื่อวานนี้เขาก็มาถาม หนังสือพิมพ์มาหลายฉบับมาหาเรา พวกนักข่าวมา เราก็เปิดอกเลย บอกว่า เอ้าๆ ถ้ามมา เวลาเราจะตอบ มีเท่าไรให้ถามมา เขาถามมา ครั้นเวลาตอบไปๆ คำถามก็เลยกุดตัวนเข้าไปๆ เลยมีแต่คำตอบเรื่อยไปเลย เมื่อวานนี้เขามากันเยอะ เราอยากให้มีมาทั้งประเทศไทยมาถามเรา เราจะได้เปิดของจริงออกจากหัวอกนี้ให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็น แต่ไม่มีใครที่จะมาเปิดให้ธรรมนี้ออกให้โลกทั้งหลายได้เห็น ก็เท่าที่ได้ยินได้เห็นเมื่อวานนี้เท่านั้นแหละพวกนักข่าว เพราะเป็นสื่อกลางนักข่าว ที่สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เขายังไม่ได้บอกหรือ ที่สัมภาษณ์ตอนเย็นเมื่อวานนี้ ดูเหมือนยังไม่ได้บอกทางหนังสือพิมพ์ ต่างคนต่างได้ยินคำสัมภาษณ์ของหลวงตาเมื่อวานนี้ กับหนังสือพิมพ์มันจะออกเป็นความจริงหรือจอมปลอมขนาดไหนให้ดูเขาก็แล้วกัน

โห มันตั้งหน้าตั้งตาทำลายจริง ๆ พวกนี้ ไม่มีคำว่าธรรมของมนุษย์ที่จะติดกายวาจา กิริยาของพวกนี้ ไม่มีเลย มีตั้งแต่เรื่องเปรตเรื่องผี เรื่องก่อกวน เรื่องทำลาย เรื่องขัดเรื่องขวางโดยถ่ายเดียวเท่านั้น ดูแล้วสลดสังเวชนะเรา เพราะเราไม่มีข้างนั้นฝ่ายนี้ มีแต่อะไรผิดบอกผิด อะไรถูกบอกว่าถูกเท่านั้น เราไม่ไปเอียงอย่างโน้น เอียงอย่างนี้ เราไม่เคยมี พวกที่แสดงอย่างนี้แหลม ดูไม่ได้เลยนะ ลูกลึกลอน ที่อย่างเป็นทางการก็พิลึกพิลั่น ตั้งแต่ตั้งเมืองไทยเรามากก็ไม่เคยเห็น ที่พระจะกระเสือกกระสน ทั้งฆราวาสทั้งพระอยากเป็นสมเด็จสังฆราช โหย นำทุเรศ เป็นมาแล้วจะให้ใครกราบ แม้แต่หมามันก็ไม่กราบจะว่าอะไร เมื่อคนไม่กราบ หมาตัวไหนมันจะเก่งกว่าคนไปกราบของปลอมๆ ของเลอะๆ เทอะๆ ของส้วมของถ่านอย่างนั้น เอาละเท่านั้น

เมื่อวานนี้ก็เอาหนักเหมือนกันที่เขาไปถาม เพราะเราเปิดเลย เอาถามมาเราจะตอบว่าฉันเลย มาเท่าไรก็ใส่เปรี้ยวๆ ถ้าลงว่าจะตอบแล้วเอาจริง ยกมาโลกธาตุนี้จะผางออกทันทีเลย เขาตั้งคำถามมารู้สึกว่ามีมากมาย แต่เวลาถามเข้ามาแล้วคำตอบกลับไปหมด เลยไม่มีอะไรถามมาก กลายเป็นถามน้อยนะ ตอบมากไปแล้วครอบไปหมดคำที่เขาจดจารึกมาเรื่องคำตอบของเรานั้นกลับไปหมดแล้ว ก็เลยถามไม่ได้มากนักเมื่อวานนี้

ให้พากันดูพวกเปรตนะ พวกเปรตกำลังอาละวาดทั่วบ้านทั่วเมือง วงราชการงานเมืองพวกนี้ไปอาละวาดทั้งหมด เป็นอำนาจป่าเถื่อนๆ ในวงราชการต่างๆ เลอะเทอะไปหมดพวกนี้ พวกอันธพาลมหาโจร กำลังอาละวาดชาติศาสนา เฉพาะอย่างยิ่งศาสนาเป็น

ก้าวแรกที่พวกนี้จะทำลายให้แหลก และตีเข้าไปถึงชาติ จะให้แหลกทั้งชาติทั้งศาสนาของเมืองไทยเรา พวกกันดูให้ดี อย่าอ่อนข้อ คำพูดนี้ลงได้พูดออกแล้วไม่ผิด บอกเลย ได้พิจารณาเต็มเหนี่ยวแล้วออก ๆ ไม่ได้ไปลูบ ๆ คลำ ๆ ดัน ๆ เตาะ ๆ มาตอบนะ พิจารณาทุกอย่าง ๆ แล้วค่อยพูดออกมา และแนใจด้วยถ้าได้พูดตรงไหน

(ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย มากราบนัสนการ) เมื่อวานมาหรือเปล่า (มาสัมภาษณ์หลวงตาด้วยครับ) ตอบไปแล้วเป็นยังไง ได้เริ่มลงแล้วยังที่หลวงตาตอบไป (ชัดเจนครับ กำลังจะเริ่มลงครับ) ลงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะ คำพูดของเราจะไม่มีการโกหก แม้เม็ดหินเม็ดทราย จะเป็นความจริงล้วน ๆ ออกเพื่อให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าเป็นจริงเป็นอย่างไร ไม่ใช่โกหกตมต้นทุกอย่าง ๆ เหมือนที่มันอาละวาดอยู่ในเมืองไทยเวลานี้ อันนั้นมันมีแต่เรื่องจอมปลอม ๆ ฟังแต่ว่าจอมปลอม ๆ เป็นจอมผิดไปหมดเลย อันนี้จอมธรรม ๆ พูดอะไรออกไปตรงเป้ง ๆ ถ้าอะไรไม่สะดวกใจแสดงว่าผิดแล้วไม่พูดไม่ออก ถ้าอะไรเต็มหัวใจแล้วผาง ๆ เลย เออ ดีละพอใจ ๆ

หนังสือพิมพ์เราก็ขอขบถบาตเมื่อวานนี้ หนังสือพิมพ์เป็นหัวใจของโลก หัวใจของชาติของเรา เพราะฉะนั้นเรื่องราวอะไรออกมาให้บอกตามความสัตย์ความจริง ผู้ได้เห็นได้ยินแล้วจะเป็นที่แนใจ ๆ ตามความจริงของหนังสือพิมพ์ที่ออก คือไม่เห็นแก่ค่าจ้างรางวัลที่เขามอบให้ รางวัลเท่านั้นเท่านี้ คำที่มอบรางวัลเท่ากับเขาเอาเงินมาจ้างตัวเองให้ตัดแข้งตัดขาตัวเอง ตัดคอตัวเอง เมื่อเรารับค่าจ้างเขามากก็เท่ากับเรามาตัดคอตัดขาตัวเอง ใครจะตัดได้ลงคอ แต่คนที่ตัดได้เพราะเห็นแก่เงิน คนที่หยาบที่สุดตัดได้ เรื่องชาติมีคุณค่าขนาดไหน กับศาสนามีคุณค่าขนาดไหน สู้เงินนี้ไม่ได้ จึงเอาเงินนี้มาทำลายชาติทำลายศาสนา สังหารให้แหลกหมดเลยเพราะเห็นแก่เงิน

ด้วยเหตุนี้เราอยู่กับมนุษย์ด้วยกัน ชาติเราเป็นชาติไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งประเทศ จึงขอให้เห็นแก่ชาติแก่ศาสนาของเรา จะเอาอะไรมาให้ก็ตามที่จะเป็นพิษเป็นภัยต่อชาติต่อศาสนาแล้วปิดอกทันที พ่อแม่ปู่ย่าตายายพาจนเราจะจน จนด้วยความบริสุทธิ์ใจจนไม่ทำลาย จนรักษาความพร้อมเพียงสามัคคี จนด้วยความอดทนุชนชาติศาสนาของตนเอง เอา จนไป ดีกว่ามีเงินแต่คอไม่มี ขาไม่มี ถูกตัดขาดสะบั้นไปหมด อันนี้อย่าให้มีในพวกเรา ที่ทำงานส่วนรวมนะ ให้ตรงไปตรงมา เราก็ขบถบาตมาหลายครั้งหลายหนแล้ว วันนี้เราได้พบกันก็พูดตามความสัตย์ความจริงต่อกัน เพราะหลวงตานี้ได้ทำมาอย่างนั้นแล้ว ทำเพื่อชาติเพื่อศาสนา

หลวงตาไม่มีคำว่ากลัว ไม่มีคำว่ากลัว มีแต่ธรรมล้วน ๆ ผิดบอกว่ามีผิด ถูกบอกว่ามีถูก ไม่คำนึงถึงความกลัวความกลัวที่จะมาเกิดมาขวางทางเดินแห่งธรรมได้เลย เปิดธรรมให้ไปได้อย่างเต็มเหนี่ยว ๆ เพราะฉะนั้นหลวงตาจึงสอนโลกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลย ไม่มีคำว่าสะทกสะท้าน เพราะธรรมเหนือทุกอย่าง ถูกต้องทุกอย่าง ไม่มีอะไรค้านได้แล้วคือธรรม เราจะเอาธรรมนี้ออกแสดง เพื่อให้พี่น้องชาวไทยชาวพุทธเราได้ตายใจถ้วนหน้ากัน บรรดาลูกหลานทั้งหลายเป็นหัวใจของชาติ ขอให้ออกแบบนั้นเลยนะ จนก็จนไปเออะ ชาติเรายังมีอยู่ ศาสนาเรายังมีอยู่ ไม่จน ถ้าศาสนาจมไป ชาติจมไป เรามีเงินกองเท่าภูเขาเราก็ไม่มี ความหมาย เอาตรงนี้นะ ความหมายของเราอยู่กับชาติ อยู่กับศาสนา ไม่ได้อยู่กับกองเงินเข้าใจ เอาละ

การช่วยโลกนี้เราช่วยสุดขีดแล้ว เราไม่มีอะไรเสียหายในตัวของเราทั้งหมด นับแต่ชีวิตลมหายใจลงไป เรามอบเพื่อชาติเพื่อศาสนา เพื่อเทิดทูนเคารพบูชาอัฐมัฐชาติไทยของเราทั้งนั้น เราถึงได้สละเต็มกำลังความสามารถ จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายถือเป็นเยี่ยงอย่างพากันดำเนิน ชาติไทยเราศาสนาไทยเราจะมีความแน่นหนามั่นคงต่อไป อย่าเห็นแก่ส่วนย่อย ๆ แล้วทำลายส่วนใหญ่ อันนี้เสียหายมากที่สุดเลย ดังที่กล่าวตະกီนี้ เขาเอาเงินมาเท่านี้บาท ๆ สมมุติว่าเมืองไทยนี้เป็นเมืองใหญ่อยู่ คนตั้ง ๖๒-๖๓ ล้านคน ศาสนานี้ใหญ่ครอบโลกธาตุ เขาก็เอาเงินมาจ้างแพง ๆ หลายสิบหลายร้อยหลายพันล้านยื่นเข้ามาให้เมืองไทย จ้างให้เมืองไทยออกเรื่องออกราว ออกซื้อแท็งก์ซื้อจอมพลอมเพื่อทำลายชาติสังหารศาสนาของตนเอง นี่เป็นรางวัล ถ้าคนโง่แล้วก็จะคว้าเอารางวัล ซึ่งเท่ากับคว้าเอาดาบมาฟาดคอคนไทยทั้งชาติขาดสะบั้นไปเลย ศาสนาจมไปพร้อม ๆ กัน เงินจำนวนที่ว่านี้หมดความหมายเลย เพราะฉะนั้นจึงอย่าให้เขาเอาเงินมาจ้างตัดคอของตัวเองก็แล้วกัน ที่รับไปก็เท่ากับรับจ้างตัดคอของตัวเอง คอมีราคาเท่าไรคิดดูซิ ที่นี้ให้พระนะ

นี่เราพูดอย่างกล้าหาญ ด้วยความเสียสละต่อชาติต่อศาสนาของเราว่า เราอยากให้มีคนมานิมนต์เราไปสถานที่ใดในเมืองไทย สนามกว้างขนาดไหน เอา นิมนต์ไป เราจะไปทันทีให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟัง เราจะเปิดอกจากห้วงอกในหลักความจริงทั้งหลายที่บรรจุไว้ที่นี่ที่ไม่มีใครทราบได้เลย เราจะทราบจากพี่น้องทั้งหลายมาเปิดสนามใหญ่โดยการประชุมกัน เอา ฟังข้อธรรมข้อธรรมข้อเท็จจริง เรื่องของชาติศาสนาของชาติไทยเราเป็นยังไง เราจะเปิดให้เต็มเหนี่ยวเลย มาจากที่ไหนมา เราจะขึ้นเวทีทันที เปิดความจริงให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบ เดียวนี้มันทราบตั้งแต่เรื่องจอมพลอนันต์ชิ ไปแก๊งไหนมุมใด มีแต่เรื่องทำลายชาติ

ทำลายศาสนาเลอะเทอะไปหมดชาติไทย เราอยากให้เห็นน้ำดับไฟออกมา เข้าใจไหม ให้มันจ้ำไปหมดนั่นแหละ

เราเป็นแต่เพียงปรารภเฉยๆ ถ้าหากว่ามี เอาจริง ๆ เรา เอ้า ให้ถามมาว่าจี้เลย ให้ยกมาทั้งประเทศไทยมาถาม เราจะตอบคนเดียวให้ครบไปหมดเลย คำว่าจนตรอกจนมุม ไม่ต้องพูดกัน ขึ้นเวทีท่านทั้งหลายจะเห็นเอง เข้าใจไหม เวลานี้มันอยู่ในตู้มันออกไม่ได้ มาเปิดตู้ซินะ ท่านทั้งหลายจะได้เห็น ว่าหลวงตาบัวตัวจี้ ๆ นี่เป็นยังไง ธรรมจี้ไหม ว่าจี้ นั่นละ พระพุทธเจ้าองค์จี้ไหม จะทราบจากธรรมที่ออกนี่กระจายถึงกันหมด เข้าใจหรือพอ ๆ นี่ละเจตนาเราที่มีต่อชาติบ้านเมืองถึงขนาดนั้นแหละ ความจริงของเราบรรจุไว้เต็มเอี้ยดแต่เอาออกไม่ได้ ตอนนี่พวกจอมปลอมออกมาทำลายชาติศาสนา ยกแต่สิ่งหลอกลวง ๆ ออกมาทั้งนั้น ของจริงไม่ได้ ออกนี่ออกเป็นของจริงล้วน ๆ ไม่มีปลอม

ศาสนาพุทธและชาติไทยของเรา ถ้าพี่น้องชาวไทยชาวพุทธเราเอาไว้ไม่ได้แล้วจะจมนะ ขอให้พากันตั้งหน้าตั้งตาเอาจริงเอาจังเพื่อรักษาสมบัติของตน คือชาติไทย สมบัติในเมืองไทยเป็นของคนไทยทั้งหมด และพุทธศาสนาเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติไทย ให้พากันพยายามให้ดี อย่าไปหลงกลอุบายที่เขาเอาเงินมาจ้างให้ตัดแข้งตัดขาตัวเองคอขาดไปหมด นี่กลอุบายของพวกนี้มันจะเอาเงินไปหว่านไปหมด สถานที่ใด ๆ มันไม่ว่าแหละ มันจะเอาเงินไปเทียวหว่านล้อมไปหมด จ้างให้ตัดขาตัวเอง ๆ คนโง่ต้องตัดขาตัวเองเพื่อเงินเท่านั้น คนฉลาดปิดทันทึเลย ที่พูดนี้ผิดหรือถูก (ถูกครับ) ก็ถูกละซี ก็มันถูกตั้งแต่อยู่ในใจนี่ เอาละกลับได้แล้วหมดปัญหา ถ้าไม่มีผู้ถามก็หมด ถ้ามีผู้ถามเอาอีก เราถึงได้บอกว่าให้มาหมดประเทศไทย ท่านทั้งหลายจะได้ฟังธรรมออกจากปากเดี๋ยวนี้ กระจายครอบประเทศไทย เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมครอบโลกธาตุ จะออกจากนี้ทั้งนั้น ธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกไม่อัดไม่อั้น

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกำหนดการ ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th